



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน</p> <p>เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>โครงการก้าวคนละก้าว</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ท. ภัคที แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขาธิการในพระองค์ อัญเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับคุณและคณะวิ่งก้าวคนละก้าวฯ</p> <p>นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างกรมฯ ออกกำลังกายประจำวันพุธตามนโยบายนายกรัฐมนตรี โดยสัปดาห์นี้เพิ่มกิจกรรม "ส่งแรงเชียร์ให้พี่ตูน และทีมงานก้าวไปถึงแม่สาย" เพื่อสนับสนุนกิจกรรม "ก้าวคนละก้าว" และกล่าวว่า กำลังพิจารณาจะระดมทุนสนับสนุนโครงการฯ เบื้องต้นจะขอลิขสิทธิ์จัดทำเสื้อและหมวกโครงการฯ มาจำหน่ายในกระทรวง เพื่อนำเงินไปสมทบกองทุนวิ่งมาถึงกรุงเทพฯ รวมทั้งจะร่วมวิ่งไปด้วย</p> <p>นพ.ชจรศักดิ์ แก้วจรัส นพ.สสจ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า วันนี้คุณและคณะหยุดพักการวิ่ง 1 วัน และเตรียมตัวออกวิ่งอีกครั้งในช่วงเช้าของวันที่ 16 พ.ย. จากป้อมน้ำมันพีที.มานิตาออยล์ ต.พลาวยาวส อ.กาญจนดิษฐ์ มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข สนช. กล่าวถึงการวิ่งระยะทางไกลทำให้ร่างกายอาจได้รับบาดเจ็บว่า เป็นเรื่องปกติที่ต้องมีการตรวจสุขภาพเพื่อดูความพร้อมของร่างกายก่อน ขณะนี้ทราบว่าเกิดอาการบาดเจ็บบริเวณเข่า ปวดกล้ามเนื้อ และกล้ามเนื้อประสาทไขสันหลัง ส่วนหัวใจ ปอด ไม่มีปัญหา ซึ่งอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอด อีกทั้งคุณยังเป็นหนุ่ม สุขภาพร่างกายแข็งแรงและเล่นกีฬาสม่ำเสมอ จึงสามารถวิ่งต่อไปได้ การตรวจร่างกายครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์มาก ทำให้คนออกมาตื่นตัวกันมากขึ้น ซึ่งสธ.และสสส.ควรสนับสนุน และจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ให้มากขึ้น รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการวิ่งให้ถูกต้อง เพื่อลดอาการบาดเจ็บของร่างกาย</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>สยามรัฐ</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>ข่าวสด</p>	<p>โรคหัวใจขาดเลือด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษก กรม สบส แนะนำให้นำหลักสุขบัญญัติแห่งชาติมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงเกิดโรคหัวใจขาดเลือด ได้แก่ 1.รับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะและมีสารอาหารครบถ้วนในปริมาณที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง ฟาสต์ฟู้ด เน้นรับประทานผักและผลไม้ให้มาก 2. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มสุรา เพราะทำให้มีโอกาสเกิดโรคหัวใจขาดเลือดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่/ดื่มสุรา 2-4 เท่า 3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง ครั้งละ 20-30 นาที และควรตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 4.ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ ทั้งนี้ กรมฯ จะสนับสนุนสื่อความรู้ด้านสุขภาพ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการผายปอด แก้อสม. และโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติทั่วประเทศ เพื่อนำไปปฏิบัติและถ่ายทอดให้ครอบครัว/ชุมชน ลดความสูญเสียจากการเจ็บป่วยฉับพลัน</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.สันต์ หัตถิรัตน์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กล่าวถึงการช่วยเหลือผู้ป่วยมีอาการหัวใจหยุดเต้น โดยแนะนำให้คนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการเส้นเลือดหัวใจตีบหรือหัวใจขาดเลือด ให้พกยาแก้อาการหัวใจขาดเลือด หรือยาไอเอสดีเอ็น (ISDN) ที่ซั่มได้ลิ้น เมื่อเกิดอาการแน่น จุกอก หายใจไม่ออก ก่อนที่จะหมดสติ หรือช็อก ให้รีบอมยาทันที จะทำให้มีโอกาสรอดชีวิตได้</p> <p>-เสนอข่าว นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ตามที่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ให้กระทรวงศึกษาธิการปลูกฝังความรู้เรื่อง CPR และฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นให้กับนักเรียนนั้น จะมอบหมายภารกิจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานงานสสจ.และรพ.ในพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการเข้าสู่ห้องเรียนโดยเร็ว</p> <p>-เสนอข่าว นายสมชาย จึงมีโชค รอง ผอ.สำนักงานแพทย์ กทม. กล่าวว่า ศูนย์เอราวัณ กทม. ได้จัดโครงการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติขึ้น โดยเริ่มจากการพัฒนาครูผู้สอน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัด กทม. 9 แห่ง นอกจากนี้ ศูนย์เอราวัณยังเตรียมจัดซื้อเครื่องเออีดี 200</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ คอลัมน์ TV บ้านเทิง	<p>เครื่อง ติดตั้งในสถานที่ราชการสังกัดกทม. โดยจะเริ่มจัดซื้อในเดือน ธ.ค.นี้ และติดตั้งในเดือน ม.ค. 2561</p> <p>-กล่าวว่า หลังคุณโจเสียชีวิตได้ 2 วัน ได้เห็นฉากในละครช่องหนึ่ง พระเอกปฐมพยาบาลนางเอกที่สลบจากการจมน้ำ ด้วยการปั๊มหัวใจสลับกับการเป่าปาก โดยปั๊มหัวใจตรงใต้คอนางเอกแทนที่จะเป็นกลางอก ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ชมจำวิธีผิดๆ ไปใช้ ดังนั้น ควรขึ้นข้อความด้านล่างจอเกี่ยวกับวิธีปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง</p>
ไอเอ็นเอ็น	<p>องคมนตรีเยี่ยมความก้าวหน้า รพ.พระยุพราชยะหา</p> <p>-เสนอข่าว ฯพณฯ ศ.ธานินทร์ กรีวิเชียร องคมนตรี ประธานมูลนิธิรพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา พร้อมด้วย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานฯ และคณะ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการพัฒนางานสำคัญของรพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา และมอบโล่แก่บุคลากรดีเด่น โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุกทุตา ผวจ.ยะลา และนพ.สงกรานต์ ไหมชุม นพ.สสจ.ยะลา และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ</p>
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เดอะเนชั่น โพสต์ทูเดย์	<p>เพิกถอนตำรับยาพินิลบิวตาโซน</p> <p>-เสนอข่าว ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เพิกถอนตำรับยาพินิลบิวตาโซน 70 ยี่ห้อ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง เนื่องจากอาจทำให้เกิดโรคโลหิตจางจากภาวะไขกระดูกฝ่อ และเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้ ทั้งนี้ หากผู้รับอนุญาตใดไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง สามารถใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ โดยทำคำฟ้องเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง</p>
มติชน	<p>ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ</p> <p>-เสนอบทความ การใช้ยาต้านจุลชีพทั้งในคนและสัตว์ หากมีการใช้อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมอาจนำไปสู่ปัญหาการดื้อยา ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรโลก ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกที่องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญ ก.สาธารณสุข ก.เกษตรฯ รวมถึงภาควิชาการที่เกี่ยวข้อง จึงมี "แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564" เป้าหมายลดการใช้ยาและควบคุมป้องกันเชื้อดื้อยาทั้งในคนและในสัตว์ กำหนดเป้าประสงค์ที่ต้องการบรรลุภายในปี 2564 ไว้ 5 ประการ คือ การป่วยจากเชื้อดื้อยาลดลงร้อยละ 50 การใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับมนุษย์และสัตว์ลดลงร้อยละ 20 และ 30 ตามลำดับ ประชาชนมีความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาและตระหนักในการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และประเทศไทยมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์สากล</p>
สวท.	<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. กล่าวว่า นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ได้สั่งการให้ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง แม้ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ได้คลี่คลายลงบ้างแล้ว รพ.และสถานบริการด้านสาธารณสุข สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ แต่ยังคงมีฝนตกชุกในภาคใต้เป็นระยะ ต้องเฝ้าระวังหากเกิดน้ำท่วมเฉียบพลันและน้ำป่าไหลหลาก จึงให้สถานบริการเตรียมแผนป้องกันและแผนจัดบริการประชาชน สำรองกลุ่มเสี่ยง และพร้อมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ซึ่ง สธ.ได้ส่งเวชภัณฑ์จำเป็นไปไว้ที่สสจ.สงขลา เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย ยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 50,000 ชุด ยาตำราหลวง ยารักษาโรคผิวหนัง หน้ากากอนามัย ยาทากันยุง และเสื้อชูชีพ</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>อย.เตือนการนำแอลไพรินมาพอกหน้า</p> <p>-เสนอข่าว เฟซบุ๊กเพจอย. ชี้แจงกรณีมีการแชร์ข้อมูลในโลกโซเชียล ให้นำยาแอลไพรินมาพอกใบหน้า เพื่อให้เนียนนุ่มกระจ่างใส ว่า ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลและหลักฐานยืนยันว่ายาแอลไพรินสามารถนำมาใช้ประโยชน์ดังกล่าวได้ โดยทั่วไปเมื่อยาแอลไพรินเสื่อมสลายจากความชื้น จะทำให้ยาแปรสภาพ เกิดกรดน้ำส้มและกรดซาลิไซลิก ซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนและทำให้สลายกระดูกของใบหน้า หากใช้โดยไม่ระมัดระวังอาจทำให้หน้าพังได้ นอกจากนี้ อาจก่อให้เกิดอันตรายในผู้ที่แพ้ยานี้ อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตในรายที่มีอาการแพ้มาก จึงไม่ควรนำยาแอลไพรินมาพอกหน้าไม่ว่ากรณีใดๆ</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>ฉีดยาน้ำมันมะกอกเพิ่มขนาดอวัยวะเพศ</p> <p>-เสนอข่าว เฟซบุ๊กเพจหมอแล็บแพนด้า เผยแพร่ภาพหน้าเฟซบุ๊กของชายคนหนึ่งที่มีเลือดไหลออกมาจากกางเกงเป็นจำนวนมาก โดยเฟซบุ๊กเพจ Drama-addict ระบุว่า เป็นการฉีดยาน้ำมันมะกอกเข้าอวัยวะเพศชาย ซึ่งน้ำมันมะกอกที่ฉีดเข้าไปจะจับตัวกันเป็นก้อน ทำให้เกิดการอักเสบภายในจนถึงขั้นติดเชื้อ หรืออาจมีเลือดไหลออกมา บางรายอวัยวะอาจเน่า</p> <p>นพ.พงศ์พันธ์ วงศ์มณี รองเลขาธิการ อย. เตือนน้ำมันมะกอกที่นำมาฉีดเข้าอวัยวะเพศจัดเป็นสารแปลกปลอม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ร่างกายจะต่อต้าน หากไม่รีบนำออกจะเกิดการเน่าเสีย เนื้อเยื่อถูกทำลาย เสี่ยงต่อการติดเชื้อ อาจรุนแรงถึงขั้นอวัยวะเพศไม่สามารถใช้งานได้
ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ ไอเอ็นเอ็น	<p>อย.เตือนอาหารเสริมคังหลินอวดอ้างรักษา</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ วิชาการ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ได้มีกลุ่มบุคคลโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ คังหลิน (KungLin) ใช้หยอดหู หยอดตา อ้างว่าเป็นตัวแทนและทีมวิจัยสมุนไพรของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืน ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำสินค้ามาแนะนำและทำบุญตามโครงการวิจัย โดยให้ชาวบ้านลงทะเบียนตรวจวินิจฉัยโรคฟรี แต่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคา 3,600 บาท ซึ่งกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รพ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ได้ร่วมกับสภ.วาริชภูมิ ตรวจสอบพบว่าเป็นสมุนไพรจีน แต่ไม่มีข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ผู้ผลิต ไม่ระบุวันเดือนปีที่ผลิต และหมดอายุ เมื่อขอดูเอกสารเกี่ยวกับโครงการ ก็ไม่สามารถนำมาแสดงได้ จึงแจ้งข้อกล่าวหา และเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุตรธานี</p> <p>อย. ขอแจ้งเตือนผู้บริโภคให้ระวัง อย่าหลงเชื่อ ตกเป็นเหยื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง รักษาได้สารพัดโรค ขอให้สังเกตฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจซื้อ หากมีข้อสงสัย ร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556</p>
สยามรัฐ	<p>ภัยอาหารเสริม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึง กลูตาไธโอน ที่แพทย์นำมาใช้รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรคปลายประสาทเสื่อม ซึ่งมีผลข้างเคียงคือผิวขาวขึ้น จึงมีการนำมาใช้ในทางไม่ถูกต้อง เช่น รับประทานเกินขนาด ไม่อยู่ในการควบคุมของแพทย์ ทำให้ได้รับอันตราย การนำมาฉีดโดยบุคคลที่ไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาจติดเชื้อในกระแสเลือด ซ็อก และอาจทำให้เกิดอาการแพ้ทั้งชนิดรับประทานและชนิดฉีดจนเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ ยังมีสารที่ทำให้ผิวขาวอีกชนิดคือ ทรานซามีน เป็นยาที่ใช้ในผู้ป่วยเพื่อห้ามเลือด ถ้านำมาใช้ไม่ถูกต้อง อาจล้มเลือดอุดตันในอวัยวะต่างๆ จึงควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนใช้ และอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์</p> <p>พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนังกล่าวว่า สีผิวคนเอเชียมีเมลานินที่มีคุณสมบัติป้องกันมะเร็งผิวหนัง ค่านิยมอยากมีผิวขาวใส จึงอาจเกิดอันตรายถึงเสียชีวิต การมีผิวขาวสวยที่ปลอดภัยคือ กินอาหารถูกหลักโภชนาการ ดื่มน้ำให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทาครีมกันแดดก่อนออกบ้าน หาเครื่องป้องกันแดด</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>จัดสร้างสุขศาลาพระราชทาน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดบริการของสุขศาลาพระราชทานแห่งใหม่ 3 แห่งในพื้นที่ทุรกันดาร สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า กรมสุขภาพจิต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สสจ.น่าน และอปท. ได้เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ กำลัง ขณะนี้อาคารสถานที่ของสุขศาลาฯ ทั้ง 3 แห่ง คือ สุขศาลาพระราชทานบ้านป่าก่า ต.ตงพญา สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตชด.เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ต.ค. พ.ศ.2543 อ.บ่อเกลือ และสุขศาลาพระราชทานบ้านห้วยปุด อ.เฉลิมพระเกียรติ ไกลแล้วเสร็จ คาดว่าจะเปิดให้บริการในต้นเดือนธ.ค. 2560</p>
มติชน	<p>ประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจ Hb A1c</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ประเทศไทยได้นำการตรวจวิเคราะห์ Hemoglobin A1c นำมาใช้เพื่อตรวจวินิจฉัยและติดตามการรักษาโรคเบาหวาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จึงเล็งเห็นความจำเป็นในการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ Hemoglobin A1c โดยดำเนินแผนทดสอบความชำนาญการตรวจดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อให้การตรวจวิเคราะห์มีความถูกต้องแม่นยำ ช่วยให้แพทย์ตัดสินใจให้การรักษาและปรับขนาดยาที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้อง โดยร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์รามธิบดี และศิริราชพยาบาล ผลการนำร่องทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการสมาชิกทั้งภาครัฐและเอกชน 154 แห่ง พบว่ามีความถูกต้องร้อยละ 83 และมีความเที่ยงร้อยละ 91</p>
สยามรัฐ	<p>ขึ้นทะเบียนหมอนวดตาบอด</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่า กลุ่มผู้พิการทางสายตาที่ประสงค์จะประกอบอาชีพให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฯ ได้จนถึงวันที่ 23 ธ.ค. 2560 หาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>พันกำหนดจะต้องเป็นผู้ที่จบหลักสูตรที่กรมฯ รับรองเท่านั้นจึงจะยื่นคำขอขึ้นทะเบียนได้ โดยสามารถยื่นคำขอได้ที่ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ ชั้น 1 กรม สบส. หรือสสจ.ทุกจังหวัด โดยไม่มีค่าธรรมเนียมและใช้ได้ตลอดชีพ แต่หากตรวจสอบทราบภายหลังพบว่าคุณสมบัติไม่ครบ มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด จะถูกลบชื่อออกจากทะเบียนทันที</p>
มติชน	<p>โรคหน้าหนาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรธรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สภาพอากาศหนาวในขณะนี้ ทำให้หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น ส่วนประเทศไทย ข้อมูลจากสำนักโรคระบาดวิทยา ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 13 พ.ย. 2560 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว 175,777 ราย เสียชีวิต 50 ราย พบมากในกลุ่มเด็กอายุ 15-24 ปี มากสุดในพื้นที่กรุงเทพฯ สถานที่ที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ โรงเรียน เรือนจำ และค่ายทหาร เนื่องจากมีการรวมตัวของคนหมู่มาก การดูแลและลดการติดเชื้อมีมาตรการ ปิด-ล้าง-เลี่ยงหยุด</p> <p>ด้าน นพ.เมธิพนธ์ ชาดะเมธิกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้รับรายงานว่าผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียน เนื่องจากทยอยเปิดภาคเรียน</p>
ไทยโพสต์	<p>โรคมะเร็งเต้านม</p> <p>-เสนอบทความ นพ.วีรุฒิ อิมสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า มะเร็งเต้านมส่วนใหญ่เกิดในหญิงที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป แนะนำให้หญิงไทยตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หากพบความผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์ การลดความเสี่ยงทำได้โดยเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ เลี่ยงอาหารหมักดอง เนื้อสัตว์รมควัน ปิ้ง ย่าง ทอดจนไหม้เกรียม ลดความเครียด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้เกินมาตรฐาน และหลีกเลี่ยงการใช้ยาฮอร์โมนเพศหญิง</p>
แนวหน้า	<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว นายมาริช กริณยวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า และเฟซบุ๊กเพจ "บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร" กล่าวว่า เมื่อปีที่แล้วหน่วยงานสาธารณสุขอังกฤษออกรายงานว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่ยี่ห้อธรรมดามาก และทำแคมเปญให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ ซึ่งผู้ใช้หลายคนในประเทศไทยรวมทั้งตนก็เลิกบุหรี่ได้เพราะการใช้บุหรี่ไฟฟ้า จึงอยากให้สธ.เปิดใจและดูตัวอย่างหลายๆ ประเทศ ที่สนับสนุนให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าช่วยลดการสูบบุหรี่</p>
เดลินิวส์	<p>ชายหาดปลอดบุหรี่</p> <p>-เสนอบทความ ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ผลักดันมาตรการป้องกันภัยสุขภาพจากบุหรี่บริเวณพื้นที่ชายหาด โดยใช้คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลฯ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 ประกอบมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กำหนดบทลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการนำร่อง 90 วัน ใน 24 หาด 15 จังหวัด ก่อนจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายในวันที่ 1 ก.พ. 2561</p>
มติชน	<p>สังคมปลอดบุหรี่</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.สงขลาจัดประชุมขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ เพื่อสร้างผู้นำทางการเปลี่ยนแปลง ควบคุมการลดบริโภคยาสูบ หลังพบแนวโน้มการสูบบุหรี่สูงขึ้นจากร้อยละ 22.81 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 23.5 ในปี 2560 และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ตรวจสอบสุขภาพหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสตูล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นพ.สสจ.สตูล จัดทีมเจ้าหน้าที่วัดรอบเอว ตรวจวัดความดันโลหิต และระดับน้ำตาลในเลือด ให้กับหัวหน้าส่วนราชการประจำ จ.สตูล รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่สนใจ ซึ่งผู้ที่เข้ารับการตรวจร้อยละ 75 เป็นหญิง ผลการตรวจส่วนใหญ่เกินค่ามาตรฐาน เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ออกกำลังกาย และให้ลดอาหารประเภท หวาน มัน เค็ม และลดปริมาณลง ส่วนผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยง แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง</p>
คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p>10 ของเล่นอันตราย</p> <p>-เสนอข่าว องค์กรโลกต่อต้านของเล่นอันตราย เปิดเผยแพร่รายชื่อ 10 อันดับของเล่นอันตราย อาทิ โดรนบังคับของสไปเดอร์แมน หน้าไม้ "ซอมบี้ สไตรค์" ดาบของวันเดอร์วูแมน "ฟิตเจ็ต สปินเนอร์ส" และ "ฮิล วิลล์" ที่ใช้ ดิโตรงทำให้กลายเป็นโรลเลอร์สเก็ต ด้านสมาคมผู้ผลิตแย้งว่า การทำรายชื่อของเล่นอันตรายสร้างความวิตกแก่ผู้ประกอบการโดยไม่จำเป็น เพราะของเล่นทั้งหมดที่ขายในสหรัฐผ่านมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด</p>